

Số: *B* /BC-HĐND

Triệu Phong, ngày 7 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa VI như sau:

Phần thứ nhất THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo của UBND huyện về tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Qua xem xét nội dung các báo cáo, kết quả giám sát, khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất với những đánh giá trong Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 13/6/2024 và Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 27/6/2024 của UBND huyện. Các báo cáo đã phản ánh toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, đảm bảo ổn định, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được triển khai kịp thời, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác giao nhận quân đảm bảo số lượng và chất lượng. Phạm pháp hình sự được điều tra và xử lý kịp thời. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 100% (19/19 vụ). Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy (khởi tố 07 vụ, 06 bị can, thu giữ 823 viên ma túy tổng hợp, tổ chức quản lý 62 đối tượng nghiện và sử dụng ma túy). Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được chú trọng. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong năm 2024. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo được tăng cường góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 để làm định hướng cho hoạt động năm.

Tuy nhiên, qua thẩm tra, xem xét các nội dung báo cáo, Ban Pháp chế nhận thấy trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền vẫn còn có những khó khăn, hạn chế: Các loại tội phạm tăng so với cùng kỳ năm ngoái (*Phạm pháp hình sự tăng 10 vụ, tội phạm ma túy tăng 05 vụ, tội phạm công nghệ cao tăng 02 vụ, tội phạm kinh tế tăng 02 vụ*); đặc biệt là tội phạm về ma túy tăng cả về số vụ và số bị can, điều này cho thấy tính chất, mức độ, thủ đoạn loại tội phạm này ngày càng tinh vi và nghiêm trọng; tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp; trong án hình sự xuất hiện một số loại tội phạm mới: tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tội buôn bán hàng cấm về pháo nổ. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến phát sinh tranh chấp, lấn chiếm, khiếu kiện. Một số vụ việc khiếu kiện về đất đai kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết một số nhiệm vụ còn lúng túng, thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao như trong công tác GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân còn hạn chế. Đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa ở các địa phương còn hạn chế. Một số địa phương bố trí công chức còn thiếu nên chưa đảm bảo yêu cầu công việc.

Về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2024, Ban Pháp chế thống nhất theo Báo cáo của UBND huyện. Đồng thời kiến nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm chế tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, Bru chính công ích, thanh toán trực tuyến. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại.

II. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND huyện

Ban Pháp chế thống nhất với những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các Luật, văn bản quy phạm pháp luật. Ban nhận thấy, UBND huyện đã chủ động xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết HĐND huyện theo đúng quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật

được chú trọng thực hiện qua nhiều kênh thông tin. Công tác thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát, Ban nhận thấy mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, nhưng việc tuyên truyền nghị quyết HĐND tỉnh, nghị quyết của HĐND huyện chưa được thực hiện kịp thời. Ban Pháp chế thống nhất với những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương khắc phục hạn chế, tổ chức thực hiện tốt các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện.

III. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết. 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện tiếp nhận 51 đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó lĩnh vực đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn 73%. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 24/31 đơn đạt 78%, UBND các xã, thị trấn 58/66 đơn đạt 87,8%, các cơ quan khác 10/10 đơn đạt 100%. Ban nhận thấy, số công dân đến trụ sở tiếp công dân và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giảm so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 28,2%).

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện. Tại Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 02/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về kết luận giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện đã đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện theo Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện.

2. Về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung tại Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 14/6/2024.

IV. Báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa VI

Tại kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND huyện đã có báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gồm 33 ý kiến theo nhóm vấn đề, lĩnh vực, trong đó: 05 ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 13 ý kiến về cơ sở hạ tầng; 08 ý kiến về lĩnh vực tài nguyên, môi trường; 02 ý kiến về lĩnh vực tài chính; 03 ý kiến về lĩnh vực văn hóa- xã hội; 02 ý kiến về lĩnh vực nội chính.

Qua xem xét báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, Ban nhận thấy: 33 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI được UBND huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa

phương tập trung giải quyết, trả lời, thông tin với cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định tình hình, đáp ứng một phần nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết, trả lời phù hợp, đúng quy định.

Tuy nhiên, một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, vấn đề nước sạch đã được trả lời nhưng đòi hỏi phải có thời gian, khó khăn về nguồn lực nên chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Một số ý kiến kiến nghị nhiều lần đang được giải quyết nhưng chưa dứt điểm, cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị. Một số kiến nghị chưa nêu rõ lộ trình, giải pháp, thời gian thực hiện và chưa có sự chỉ đạo quyết liệt để thực hiện. Một số kiến nghị chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành hoặc đơn vị được giao chủ trì giải quyết còn thiếu chủ động trong công tác phối hợp (*công trình đường vào Trường Mầm non Triệu Ái, đất trang trại ông Phạm An, Triệu Trạch, việc thu hồi đất 04 hộ nuôi tôm Triệu Phước*)

Ban kiến nghị UBND huyện trong quá trình xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri cần nêu rõ giải pháp, lộ trình, thời hạn giải quyết dứt điểm. Các nội dung kiến nghị của cử tri có khả năng giải quyết cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời kiến nghị cử tri.

V. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với các nội dung báo cáo của VKSND huyện và nhận thấy: Báo cáo của VKSND huyện đã phản ánh cơ bản đầy đủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn và kết quả công tác của ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, góp phần tăng tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự được quan tâm (*kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm 02 cuộc, ban hành 02 kết luận, 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật*). Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp chặt chẽ, đúng pháp. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức tốt 03 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban thống nhất với báo cáo của VKSND huyện, đồng thời đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo cho các bản án được thi hành nghiêm, đúng pháp luật, kiểm sát có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

VI. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện

Tòa án nhân dân huyện đã tập trung giải quyết các vụ việc (132/178 vụ việc), đạt tỷ lệ 74,15%, các vụ còn lại đang giải quyết trong hạn luật định. 6

tháng đầu năm 2024, án hình sự tăng 07 vụ; án dân sự tăng 03 vụ; án kinh doanh thương mại tăng 02 vụ; án hôn nhân và gia đình giảm 70 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động xét xử các vụ án hình sự đã tuân thủ và được giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, hình phạt áp dụng thỏa đáng, chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên. Các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại được giải quyết đúng pháp luật. Tổ chức thành công 01 phiên tòa xét xử lưu động, 01 phiên tòa xét xử trực tuyến liên quan đến ma túy.

Tuy vậy, tỷ lệ giải quyết các loại án chưa cao mặc dù đang trong hạn luật định, vẫn còn 46 vụ, việc chưa được giải quyết, có 04 án kháng cáo (án hình sự). Ban đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ, việc đã thụ lý trong hạn luật định, hạn chế thấp nhất án bị sửa, bị hủy, các sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ.

VII. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung tại Báo cáo số 271/BC-CCTHADS ngày 28/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 6 tháng đầu năm 2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã triển khai thực hiện, ban hành các kế hoạch, quyết định đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định. Tổng số việc phải thi hành tăng 17,2%, tổng số tiền phải thi hành giảm 1,27% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thi hành về việc xong (223/356 việc) đạt 62,6% trong số có điều kiện thi hành, tỷ lệ thi hành về tiền đạt 33,9% trong số có điều kiện thi hành.

Ban đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện tập trung chỉ đạo, rà soát, tổ chức thi hành án đảm bảo theo đúng quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế các vụ việc đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Đề nghị các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự trong cưỡng chế thi hành án.

Phần thứ hai

THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

I. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung của dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. Đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua nghị quyết.

II. Tờ trình số 19/TTr-HĐND ngày 10/7/2024 của Thường trực HĐND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2025

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của Thường trực HĐND huyện kèm theo dự thảo Nghị quyết “về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2025”, Ban Pháp chế thống nhất và nhận thấy: Thường trực HĐND huyện xây dựng Nghị quyết “Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025” theo đúng quy định của pháp luật.

III. Tờ trình số 22/TTr-HĐND ngày 12/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2024

Ban Pháp chế nhận thấy việc Thường trực HĐND huyện điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề lĩnh vực KTXH năm 2024 là phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 15 nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thì việc Thường trực HĐND huyện điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 là đúng theo quy định. Đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa VI. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 18;
- VP HĐND- UBND huyện;
- Lưu: VT, PC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Biên Thùy